



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๑.๗/ว. ๓๗๑

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
รับ ๓๓๕๕ วันที่ 14 ก.ย. 2555
ส่ง ๑๗.๑๑.๕๕

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การการค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒. หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๐๐/๓๐๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ อนุมัติหลักเกณฑ์
ในการให้สิทธิพิเศษแก่โรงพิมพ์ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรวม ๗ ข้อ ตามที่กระทรวงการคลัง
โดยคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น
ที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จ้างพิมพ์จากโรงพิมพ์
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีการพิเศษ ไม่เกินราคารามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด
และหลักเกณฑ์ข้อ ๗ ให้กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ พิจารณาระงับสิทธิของโรงพิมพ์
ในกรณีที่ตรวจพบว่า มีการส่งงานพิมพ์ให้เอกชนรับช่วงพิมพ์ต่อ ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยมีต้องเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ต่อมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือที่อ้างถึง ๒
แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือร้องเรียนประกอบหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖
กรณีวงการค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ได้นำงานพิมพ์ที่ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ไปจ้างช่วงเอกชน รวมเป็นเงิน
๑๗,๗๗๖,๓๕๒.๗๘ บาท ซึ่งเป็นการขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ให้สิทธิพิเศษ
แก่โรงพิมพ์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
โดยนำมามีให้โรงพิมพ์ที่ได้รับสิทธิพิเศษส่งงานพิมพ์ให้เอกชนรับช่วงพิมพ์ต่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพิมพ์
ที่ได้รับสิทธิพิเศษรับจ้างพิมพ์งานของทางราชการโดยคำนึงถึงศักยภาพของตนในการบริหารทรัพย์สินของรัฐ
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด และมีให้ดำเนินงานในลักษณะเป็นนายหน้าค้ากำไร ซึ่งโรงพิมพ์
ที่ได้รับสิทธิพิเศษย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องตระหนักและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเคร่งครัด

/การที่...

การฟ้องร้อง การค้าของ สกสค. ได้นำงานพิมพ์ที่ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีไปจ้างช่วงเอกชน ในราคาต่อหน่วยที่ต่ำกว่าสัญญาที่ได้ทำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จึงเป็นการนำทรัพย์สินของรัฐ ไปดำเนินการในลักษณะเป็นนายหน้าค้ากำไรโดยไม่สุจริต ซึ่งองค์การค้าของ สกสค. รู้หรือควรจะรู้ว่าเป็นการปฏิบัติ ผ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้รับความเสียหาย คณะกรรมการ พิจารณาสีทธิพิเศษฯ จึงอาศัยอำนาจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ข้อ ๗ ระเบียบ สิทธิพิเศษฯ ในการรับจ้างพิมพ์ขององค์การค้าของ สกสค. โดยมีให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เว้นแต่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจ้างองค์การ ค้าของ สกสค. พิมพ์งาน โดยวิธีกรณีพิเศษ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- แจ้งส่วนงานอื่นๆ ส่วนงานอื่น
ฝ่ายประสานงาน และอื่นที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
วิมลภัฏช่วยราชการสำนักงานรายจ่ายและหนี้สิน

ศกสค.
ท.กย. ๕๖
๑๕ ก.ย. ๕๖
๑๖ ก.ย. ๕๖

จัด

13 ก.ย. ๕๖

กรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษ
ของหน่วย งานและรัฐวิสาหกิจ
โทรศัพท์ c ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑
โทรสาร c ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

รักษาการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

เรียน คณบดี
ด้วยกระทรวงการคลัง ขอระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ของ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ ภาวะครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เนื่องจากมติกรม ห้าม มิให้โรงพิมพ์ที่ได้รับสิทธิพิเศษส่งงานพิมพ์ให้ออกชนรับช่วงพิมพ์ต่อ เพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบงานประชาสัมพันธ์ (หัวหน้า สำนักงาน) ปิดประกาศ

นายวุฒินันท์ ทรัพย์
๑๓ ก.ย. ๕๕